

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ I (2010-2015) LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương là cơ quan hành chính sự nghiệp được hợp nhất từ Sở Thương mại-Du lịch và Sở Công nghiệp trước đây vào đầu năm 2008, Sở có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại với cơ cấu tổ chức bao gồm 08 phòng và 03 đơn vị trực thuộc với 191 công chức, viên chức và người lao động.

Đảng bộ Sở Công Thương là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Dương có nhiệm vụ lãnh đạo Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, tổng số đảng viên của Đảng bộ là 67 đồng chí với 65 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị; đến cuối nhiệm kỳ, tổng số đảng viên là 86 đồng chí với 82 đảng viên chính thức và 04 đảng viên dự bị. Tháng 6/2010, Đảng bộ Sở đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015, ngay sau Đại hội, Đảng ủy sở và các Cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, an tâm tư tưởng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Một số thành tựu nổi bật như sau:

Thứ nhất, công tác xây dựng đảng

Đảng ủy phối hợp chính quyền đổi mới phương pháp giáo dục chính trị thông qua các hình thức học tập, quán triệt phù hợp như: duy trì thường xuyên chương trình ngày pháp luật vào sáng thứ hai hàng tuần để triển khai các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành với trên 200 cuộc cho trên 20 ngàn lượt công chức, viên chức và người lao động tham dự. Tất cả các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đến chức trách nhiệm vụ được giao đều được phổ biến kịp thời. Đối với Đảng viên còn được các chi đảng ủy trực thuộc cung cấp kịp thời những thông tin mới có chọn lọc trong quyển thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Việc học tập, nghe quán triệt Nghị quyết, nghe thời sự, ôn lại truyền thống ... được đảng viên, quần chúng tham gia với thái



độ nghiêm túc. Vì vậy, thông qua công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng bằng những việc làm thiết thực, phù hợp đã giúp cho đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức, xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, cùng nhau khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Với một đội ngũ đảng viên đông và hầu hết là cán bộ lãnh đạo quản lý hoặc được giao những nhiệm vụ quan trọng nên Đảng ủy đã nhận thức được vai trò lãnh đạo đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao là nhân tố cơ bản, quyết định sự phát triển của ngành. Vì vậy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là mối quan tâm hàng đầu của Đảng ủy. Do đó, Đảng ủy đã có những điều chỉnh phù hợp với tình hình của Đảng bộ và phù hợp với đặc thù của từng loại hình chi bộ như: Chi bộ 1 (Đảng viên công tác tại Văn phòng Sở, phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra sở); Chi bộ 2 (đảng viên thực hiện nhiệm vụ quản lý công nghiệp đang công tác tại các phòng Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý điện năng); mỗi đơn vị trực thuộc là một chi bộ hoặc đảng bộ bộ phận trực thuộc... gắn việc điều chỉnh với thành lập mới 01 Chi bộ và nâng cấp Chi bộ Chi cục quản lý thị trường thành Đảng bộ bộ phận Chi cục QLTT. Tất cả 06 bí thư chi đảng bộ trực thuộc đều là ủy viên BCH đảng bộ sở, trong số đó có 02 bí thư chi bộ là Phó Giám đốc sở, 03 Bí thư chi bộ và đảng bộ bộ phận là thủ trưởng đơn vị. Vì vậy, nghị quyết của Cấp ủy đảng các cấp đều được quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời. Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ tham dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ nhằm giám sát thường xuyên các Cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TƯ của Ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của

BCHTW (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên” và việc thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho Cấp ủy và nâng cao trình độ lý luận cho đảng viên cũng là một nội dung được Đảng ủy quan tâm, Đảng ủy đã cử 29 lượt đảng viên tham gia tập huấn công tác đảng, 18 quần chúng ưu tú theo học lớp nhận thức về Đảng; tất cả đảng viên mới lần lượt đều được cử đi học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Đảng ủy xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng đồng thời còn là giải pháp lâu dài để chuẩn bị nguồn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ để quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cho ngành. Vì vậy, Đảng ủy đã phân công 01 Đảng ủy viên trực tiếp theo dõi công tác phát triển đảng trong đảng bộ và Đảng ủy đã có nhiều chủ trương, biện pháp để chỉ đạo công tác phát triển đảng viên nên đã đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ 2010-2015. Cụ thể đã phát triển được 38 Đảng viên mới, vượt 26,6% chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra. Với chủ trương bảo đảm số lượng nhưng không vì thế mà giảm chất lượng và gắn kết chặt chẽ công tác phát triển đảng viên mới với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Từ đó, những quần chúng ưu tú kê khai lý lịch trong hồ sơ phát triển đảng chưa rõ ràng đều được hướng dẫn kê khai lại, xác minh làm rõ, bảo đảm không vi phạm điều cấm mới được xem xét đề nghị Cấp ủy cấp trên kết nạp. Chính vì vậy, tất cả đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ đều là những đảng viên gương mẫu, được quần chúng tín nhiệm, không ít đồng chí đã được đưa vào quy hoạch Đảng ủy sở, quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020, có đồng chí đã được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp Phòng.



Đảng ủy chú trọng đặc biệt đến công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đội ngũ Cấp ủy, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phòng ngừa và khắc phục kịp thời các biểu hiện hạn chế yếu kém của các tổ chức đảng và đảng viên, không để vi phạm kỷ luật Đảng. Hàng năm, Đảng ủy xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ (BTV), Ủy ban kiểm tra (UBKT) đồng thời chỉ đạo các Chi đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành. Nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát: Đảng viên chấp hành điều lệ đảng, những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW theo chuyên đề hàng năm. Đối tượng tập trung kiểm tra giám sát là những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm, những đơn vị cá nhân còn có một số mặt hạn chế, yếu kém. Trong nhiệm kỳ, BTV đã kiểm tra 08 lượt Chi bộ, UBKT kiểm tra 10 lượt chi đảng bộ trực thuộc; các Chi, đảng ủy trực thuộc kiểm tra 09 lượt tổ chức (Tổ đảng, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận QLTT) và 101 lượt đảng viên chấp hành. BTV đã giám sát 04 chi bộ trực thuộc; các Chi, đảng ủy trực thuộc giám sát 03 lượt chi bộ và 52 lượt đảng viên. Ngoài ra, Các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ, giao

ban hàng tháng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Nhìn chung, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát đều chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, chỉ có một vài sai sót nhỏ và được tổ kiểm tra nhắc nhở rút kinh nghiệm. Không có trường hợp nào phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Toàn thể Đảng viên và quần chúng tham gia đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng là học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng (khóa XI), tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo theo Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau khi được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); các cấp ủy đảng và toàn bộ đảng viên, quần chúng trong đảng bộ sở đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; thấy rõ sự cần thiết cấp bách phải đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; tinh thần, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét hơn. Qua kiểm điểm, dù xác định còn một vài hạn chế nhưng đã có tác dụng ngăn ngừa, giúp cho cấp ủy đảng, đảng viên quần chúng đưa ra các giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc sở nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW, xem đây là công việc quan trọng trước mắt và lâu dài, là tiền đề có tính quyết định đến việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy, dù bận

→

nhieu công việc chuyên môn nhưng 100% lượt lãnh đạo sở, báo cáo viên cấp tỉnh đã tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề hàng năm đồng thời chủ động tổ chức 05 cuộc cho trên 600 lượt đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt các chuyên đề. Đảng ủy đã phát động thi đua với những nội dung bám sát chuyên đề hàng năm và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên, quần chúng đã đăng ký thi đua “Làm theo Bác” hàng năm. Các Chi bộ đều duy trì thường xuyên việc kể mẫu chuyện về Bác, phổ biến các bài viết, bài nói của Bác trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Trong nhiệm kỳ, đã có hàng trăm mẫu chuyện kể về Bác và bài viết, bài nói của Bác đã được phổ biến cho toàn thể Đảng viên nghe và làm theo Bác. Đảng ủy còn phối hợp chính quyền tổ chức tốt các hội thi kể chuyện về Bác như Hội thi tìm hiểu Hiến pháp mới gắn với tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hàng trăm lượt công chức, viên chức tham dự; tổ chức cuộc thi viết “Xây dựng chuẩn mực đạo đức CBCCVN ngành Công Thương Bình Dương” năm 2013 với 112 bài dự thi, trong đó có 12 bài viết hay, phong phú được vận dụng vào thực tế công việc đang làm. Năm 2010, Đảng ủy đã tổ chức tổng kết năm 2010 và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân dịp này, Đảng ủy khối đã biểu dương 1 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong bốn năm thực hiện Cuộc vận động. Cũng trong đợt tổng kết này, Các Chi bộ và công đoàn cơ sở đã triển khai cho đảng viên, quần chúng viết thu hoạch cá nhân 04 năm thực hiện Cuộc vận động đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp trên. Năm 2014, Đảng ủy đã báo cáo tổng kết năm 2014 và 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Ngoài ra, hàng năm BCH đã duy



trì việc sơ, tổng kết phong trào thi đua thực hiện “Làm theo Bác”. Qua học tập các chuyên đề, sinh hoạt những mẫu chuyện kể, nghe phổ biến các bài viết, bài nói của Bác, tổ chức các Hội thi kể chuyện về Bác đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, làm theo Bác về đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, nâng cao vai trò trách nhiệm với công việc, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ trong phục vụ nhân dân.

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Sau Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết hàng năm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan gắn với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và Chương trình công tác năm, tháng của Sở để xây dựng thành Nghị quyết hàng tháng, quý của Đảng ủy để lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện. Trong sinh hoạt chi bộ đều kiểm điểm chỉ ra những công việc chưa thực hiện được và nguyên nhân tồn tại từ đó đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, những chủ trương chính sách lớn của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan đến ngành đều được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng

các Quy hoạch, kế hoạch, đề án... phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng được đảng ủy đặc biệt quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy trực thuộc, đảng viên tập trung thực hiện quyết liệt và cơ bản bảo đảm tiến độ. Tiêu biểu như Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020, Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 -2015 có xét đến năm 2020, Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020, Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025, Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025... Tất cả các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án đã tham mưu xây dựng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong nhiệm kỳ đều được triển khai thực hiện đúng tiến độ. Ngoài ra, còn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án đã được phê duyệt trước năm 2010 như: Đề án định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020; Đề án phát triển Hiệp hội ngành hàng trên địa

bàn tỉnh Bình Dương... Đồng thời, một số chương trình công tác trọng tâm khác như triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương; Tham mưu các giải pháp để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp về lao động, sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại; bình ổn thị trường; đưa hàng Việt về nông thôn nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiết kiệm điện; an toàn điện, khuyến công, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế và một số công tác khác như quản lý thị trường, tuyên truyền giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn hóa chất... được đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả khá.

Nhận thức được công tác thi đua khen thưởng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng hết sức nhạy cảm, thực hiện không tốt có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm đến công tác này, chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu thực hiện đúng quy định, hàng năm cơ quan đều tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các phòng của Sở và 03 đơn vị trực thuộc. Nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, gắn thi đua yêu nước với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và Làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do công đoàn phát động. Việc bình xét thi đua ngoài việc thực hiện đúng quy định của pháp luật còn phải bảo đảm số điểm thi đua theo thang điểm do Sở ban hành kèm Quy chế thi đua khen thưởng. Vận động tất cả công chức, viên chức và người lao động đều đăng ký các sáng kiến, giải pháp, đề tài khoa học để làm cơ sở



xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bình xét thi đua Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Chính vì công tác bình xét thi đua được thực hiện khách quan, công khai, công bằng, đúng quy định nên những tập thể, cá nhân được khen thưởng đều thực sự xứng đáng, đã động viên công chức, viên chức và người lao động phấn khởi, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cải cách hành chính và chấp hành nội quy, quy chế cơ quan. Kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các phòng chuyên môn thuộc Sở và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT). Thực hiện Quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức theo đúng quy định đối với lực lượng QLTT và các bộ phận nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Thứ ba, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Công Thương trước năm 2014 là Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn ủy khối Cơ quan tỉnh, năm 2014 được nâng cấp là Đoàn cơ sở Sở Công Thương với tổng số đoàn viên là 42, chiếm 35% tổng số CCVC và người lao động trong toàn Sở Công Thương. Với 92,8 % có trình độ đại học, trên đại học nên đoàn viên thanh niên hiện đang là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hưởng ứng các phong trào thi đua. Đảng ủy và Đoàn cấp trên rất quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, học tập nghị quyết, nghe thời sự, chăm sóc Thiếu niên nhi đồng, tham gia các hoạt động du khảo, về nguồn. BCH

Đoàn cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng. Đã góp ý kiến quy hoạch, bổ nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; đoàn viên góp ý cho đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng, góp ý kiến cho Ban giám đốc, Đảng ủy trong công tác lãnh đạo điều hành. Nhận thức sâu sắc vai trò Đoàn Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp được Đoàn cơ sở đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã có 28 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN, chiếm tỷ lệ 73,6% số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ. Hàng năm, tổ chức Đoàn Sở Công Thương luôn được công nhận là tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 100% đoàn viên được phân loại xuất sắc hàng năm, trong đó có 01 cá nhân được Đảng ủy khối tặng giấy khen và 12 lượt đoàn viên được Đoàn ủy khối tặng giấy khen. Hàng năm, tổ chức Đoàn Sở Công Thương luôn được Đảng ủy khối, Tỉnh đoàn hoặc Đoàn khối tặng giấy khen.

Công đoàn Sở Công Thương có tổng số 126 đoàn viên, chiếm gần 100% tổng số công chức viên chức và người lao động trong toàn Sở (trừ công chức QLTT công tác tại các Đội QLTT huyện, thị, thành phố sinh hoạt đoàn thể tại địa phương nơi công tác). Đảng ủy đã lãnh đạo Công đoàn phối hợp cùng lãnh đạo Sở tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, đồng thời thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Công đoàn đã nêu cao trách nhiệm khi tham gia ý kiến vào công tác cán bộ và đóng góp xây dựng Đảng. Công đoàn luôn chăm lo tốt đời sống tinh thần cho đoàn viên thông qua việc tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động xã hội từ thiện, tham quan du lịch, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ... góp phần động viên tinh thần cho công chức viên chức và người lao động vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các hội thi: tham gia hội thi

Dân vận khéo; Tổ chức hội thi tìm hiểu về Đảng nhân Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015; tham gia hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội thi tìm hiểu Hiến pháp mới do Đảng ủy phối hợp chính quyền tổ chức với hàng trăm lượt công chức, viên chức tham dự; tham gia cuộc thi viết “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức viên chức ngành Công Thương Bình Dương” năm 2013 do

Đảng ủy phối hợp chính quyền tổ chức với 112 bài dự thi, trong đó có 12 bài viết hay, phong phú được vận dụng vào thực tế công việc đang làm. BCH Công đoàn đã phối hợp với Cơ quan phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Làm theo Bác”, thi đua công đoàn nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. BCH Công đoàn đã tổ chức và chỉ đạo tốt hoạt động của Ban nữ công thông qua các phong trào “Phụ nữ 03 đảm đang”, “Phụ nữ 02 giỏi”, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội. 100% nữ đoàn viên công đoàn đủ điều kiện hàng năm đều được công nhận phụ nữ 02 giỏi. 05 năm liền, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen hàng năm; nhiều lượt đoàn viên công đoàn đã nhận được bằng khen, giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn viên chức do có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Nhìn chung, Đảng ủy Sở và Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã phát huy được vai trò của tổ chức đảng cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên đã góp phần thực hiện khá tốt



Ký kết giao ước thi đua giữa Văn phòng Sở và 3 đơn vị trực thuộc

nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết đề ra. Về chuyên môn: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm là 28%, vượt 10% so với Nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ sử dụng điện tăng bình quân 99,6%, vượt 0,1%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16,6%, thấp hơn 1,4% so với nghị quyết đề ra (Nghị quyết 18%); kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 18,8% thấp hơn 0,2%, (Nghị quyết 19%). Về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: 100% đảng viên được quán triệt đầy đủ các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có đảng viên vi phạm các quy định nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; bình quân hàng năm có 98 % đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 3%; 100% các chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đạt 100%; 100% các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và 50% đảng viên được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Cấp ủy kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành, đạt 100%; kết nạp 38 đảng viên mới, vượt 26,6 % ; Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở hàng năm đều đạt vững mạnh xuất sắc, đạt 100%.

Những nỗ lực cố gắng của tập thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị



được giao nhiều năm liền mà đặc biệt là trong 05 năm từ năm 2010 đến năm 2014 đã được cấp trên ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân công chức viên chức Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, nhân Hội nghị tổng kết ngành Công Thương tỉnh Bình Dương năm 2013, Sở Công Thương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, 05 năm liền, Đảng bộ Sở Công Thương và các chi, đảng bộ trực thuộc đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong số đó có 44 lượt đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Sở tặng giấy khen hàng năm và 04 đảng viên được Tỉnh ủy tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền, số còn lại đều hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, không có đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong không khí hân hoan, phấn khởi chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Công Thương đang tập trung chuẩn bị tốt khâu chuẩn bị nhân sự để giới thiệu với Đại hội, bảo đảm lựa chọn được những đồng chí vừa có đức vừa có tài, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu nữ, bảo đảm 03 cấp độ tuổi: từ 40 tuổi xuống, trên 40 tuổi đến dưới 50 tuổi và từ 50 tuổi trở lên. Trong những ngày này, toàn thể đảng viên, công chức viên chức và người lao động Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đang hăng hái thi đua lập những thành tích tốt nhất để chào mừng Đại hội./.

Trần Văn Tùng

*Ủy viên thường vụ, Phó Chi cục trưởng
Chi cục QLTT*

Đảng ta đã khẳng định “Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Vì vậy, với vai trò là đội dự bị tin cậy, những năm qua Đoàn thanh niên Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, vận động đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên vừa là yêu cầu tự thân, vừa là trách nhiệm, vinh quang mà Đảng tin tưởng giao cho, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển cơ quan, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những năm qua luôn được Đoàn cơ sở Sở Công Thương chú trọng. Thông qua cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, góp phần động viên các bạn tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ban chấp hành Đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng. Các buổi sinh hoạt đoàn, phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”... đã thực sự tạo được môi trường cho đoàn viên rèn luyện bản thân, qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Việc tổ chức các buổi tọa đàm, tham gia đảm nhận công trình thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng. Các hoạt động thiết thực này đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và định hướng phấn đấu đúng đắn cho bản thân để rèn luyện và trưởng thành. Nhờ vậy, từ năm 2010 đến năm 2015 công tác phát triển đảng viên của tổ chức Đoàn đạt được những kết quả khả quan, 28 đồng chí trong độ tuổi Đoàn được đứng vào hàng ngũ Đảng. Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG



Đoàn thanh niên Sở Công Thương tổ chức giao lưu bóng đá với các đơn vị thuộc Cụm đoàn 4 – Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Dương

lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng bộ cơ quan, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi cũng ngày một nâng cao, đa số đều được đào tạo bài bản, có năng lực, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng. Sau khi kết nạp, các đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức vụ chủ chốt, tham gia tích cực trong lĩnh vực chuyên môn và phong trào của cơ quan.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động thiết thực như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”..., các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ để làm cơ sở cho đoàn viên phấn đấu và

trưởng thành; đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh về mọi mặt, đổi mới phong trào hoạt động, tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên rèn luyện, thử thách và tự khẳng định mình; không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên về vai trò trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng.

Phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; xây dựng được niềm đam mê trong công việc và các hoạt động phong trào; tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động là mục tiêu mà Đoàn thanh niên Sở Công Thương hướng đến trong thời gian tới để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng./.

Công Danh - Bí thư DTN

05 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đảng bộ Sở Công Thương là một trong những Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương có số lượng Đảng viên vào đầu nhiệm kỳ là 67 Đảng viên, sinh hoạt tại 05 chi bộ trực thuộc. Do còn nguồn phát triển tương đối dồi dào, trong số đó không ít quần chúng là nữ, trí thức trẻ nên Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015 đã đưa vào Nghị quyết phấn đấu phát triển 30 đảng viên mới, đây là một con số ấn tượng nhưng không phải là không thực hiện được nếu có Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở nhận thức rằng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, là yếu tố then chốt quyết định 100% các Chi bộ và Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm theo Nghị quyết đã đề ra đồng thời phát triển đảng viên mới là đội ngũ trí thức trẻ, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, tác phong gương mẫu,

lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng cũng là biện pháp tích cực nhằm tăng cường sức chiến đấu của đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng và cũng là giải pháp lâu dài phục vụ công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cho Sở. Chính vì vậy, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên mới cho cả nhiệm kỳ 2010-2015 và hàng năm đều ban hành kế hoạch cụ thể để phấn đấu thực hiện, phân công một Đảng ủy viên là phó Giám đốc sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại từng Chi bộ trực thuộc.

Hàng năm, việc tạo nguồn phát triển đảng viên được thực hiện thông qua công tác chỉ đạo các Cấp ủy, Đoàn thanh niên, Công đoàn đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú nỗ lực phấn đấu, mạnh dạn giao việc để thử thách, vận động quần chúng ưu tú tích cực tham gia các phong

trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng ký và thực hiện giải pháp sáng kiến, văn nghệ thể thao... Từ đó, xét chọn những quần chúng thật sự nổi bật để giới thiệu cho Đảng xem xét cử đi học nhận thức về Đảng, xét công nhận đối tượng Đảng. Với chủ trương bảo đảm số lượng nhưng không vì thế mà giảm chất lượng và gắn kết chặt chẽ công tác phát triển đảng viên mới với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Từ đó, những quần chúng ưu tú kê khai lý lịch trong hồ sơ phát triển đảng chưa rõ ràng đều được hướng dẫn kê khai lại, xác minh làm rõ, bảo đảm không vi phạm điều cấm mới được xem xét đề nghị Cấp ủy cấp trên kết nạp. Chính vì vậy, tất cả đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ đều là những đảng viên gương mẫu, được quần chúng tín nhiệm, không ít đồng chí đã được đưa vào quy hoạch Đảng ủy sở, quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020, có đồng chí đã được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp Phòng. Các Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định, thể hiện sự trang

nghiêm, từ đó đảng viên mới nhận thức được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Sở đã đề nghị Đảng ủy Khối kết nạp 38 đảng viên mới, vượt 26,7 % so với Nghị quyết đề ra. Trong đó, đã có 28 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN, chiếm tỷ lệ 73,6% số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ. Tại Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ có 67 đảng viên, đến nay có 86 đảng viên. Với quan điểm “không đánh trống bỏ dùi” nên sau khi đảng viên mới được kết nạp, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, giúp đỡ Đảng viên dự bị và tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng viên dự bị tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên mới khi có điều kiện trong thời gian sớm nhất có thể. Từ đó, 100% đảng viên dự bị được phát triển trong nhiệm kỳ đều đủ điều kiện để chuyển thành đảng viên chính thức với sự nhất trí cao của đảng viên trong chi bộ. Nhờ được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Cấp ủy các Chi bộ và lãnh đạo cơ quan nên đội ngũ đảng viên mới đã phát huy vai trò tích cực trong công tác, thể hiện tinh tiên phong, gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, hàng năm được đánh giá,



xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, quy định về những điều Đảng viên không được làm, không có đảng viên mới nào có biểu hiện lệch lạc về lập trường, sa sút ý chí chiến đấu và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, có 04 đảng viên trẻ được kết nạp trong nhiệm kỳ, tuổi đời dưới 35 tuổi, được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng của Sở hoặc đơn vị trực thuộc, trong đó: 01 nữ đồng chí được bầu làm bí thư chi bộ, 01 nữ đồng chí được bầu làm phó bí thư chi bộ trực thuộc trong nhiệm kỳ 2015-2017, 02 đảng viên trẻ là Bí thư và Phó Bí thư Đoàn thanh niên, 03 đảng viên trẻ được Đảng ủy quy hoạch vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để giới thiệu ứng cử tại Đại hội. Đảng ủy và Ban giám đốc Sở cũng đã rất quan tâm, tạo điều kiện cho đảng viên được đào tạo về lý luận chính trị, sau

đại học nên trình độ lý luận chính trị, chuyên môn của đảng viên đã nâng lên đáng kể: toàn đảng bộ hiện có 56 đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, chiếm 65% so với tổng số đảng viên, tăng 33% so với đầu nhiệm kỳ; Đảng viên có trình độ thạc sỹ là 11 đồng chí, chiếm 12,8%, tăng 2,75 lần so với đầu nhiệm kỳ, tương tự đối với trình độ đại học là 66 đồng chí, chiếm 76,7% tổng số đảng viên, tăng 29,4% so với đầu nhiệm kỳ.

Nhìn chung, công tác phát triển Đảng viên mới tại Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2010-2015 đã góp phần tích cực trong công tác tăng cường đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, là đầu tàu gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị./.

Trần Văn Tùng
Ủy viên thường vụ,
Phó Chi cục trưởng Chi
cục QLTT

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015: KHÓ KHĂN VẪN VỮNG BƯỚC



Bước vào thực hiện Kế hoạch 05 năm 2011-2015 trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, với tư duy làm việc năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành, sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, ngành Công Thương đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và kinh tế - xã hội của cả nước nói chung. Với sự nỗ lực phấn đấu của ngành Công Thương trong những năm qua, ngành đã vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng I của ngành Công Thương năm 2013, nhiều năm liền ngành đều nhận cờ của Bộ Công Thương là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2006-2010: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng hàng năm tăng cao liên tục, tăng bình quân 20%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 32,8%/năm; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 22,9%/năm. Bước sang giai đoạn 2011-2015, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế song ngành vẫn đạt được

những thành tích tốt, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,7%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 23,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 19,5%.

Công nghiệp Bình Dương trong giai đoạn vừa qua phát triển có tốc độ cao, ổn định, đúng định hướng. Hoạt động sản xuất công nghiệp đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia. Toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 9.425 ha, có 27 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích gần 8.870 ha và 8 cụm công nghiệp với diện tích gần 600 ha; tỷ lệ lấp kín diện tích cho thuê của các khu công nghiệp đạt trên 65%, của các cụm công nghiệp là 41%, giúp cho Bình Dương có thể phát triển công nghiệp đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế xã hội môi trường. Những năm gần đây do liên tục tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài, nên trình độ công nghệ của công nghiệp tỉnh đã được từng bước nâng lên. Sản phẩm công nghiệp của Bình Dương khá đa dạng, chất lượng ngày càng nâng cao đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước. Một

số mặt hàng công nghiệp của Bình Dương chiếm tỷ lệ cao (dệt may, da giày, chế biến gỗ, công nghiệp thực phẩm,..) trong kim ngạch xuất khẩu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đã hình thành những sản phẩm công nghiệp có thương hiệu trên thị trường trong nước. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu của công nghiệp tăng mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường như ngành chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, hóa chất, giày da, may mặc, sản phẩm gốm sứ kỹ thuật, gia dụng... đóng góp đáng kể cho sản xuất của ngành trên cả nước; ngành công nghiệp hỗ trợ cũng được quan tâm, chú trọng phát triển, ngành đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch 300 ha tại khu công nghiệp Bàu Bàng để thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo thế mạnh cho tỉnh sau khi Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết.

Song song cùng sự phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng phát triển khá tốt. Hoạt động thương mại nội địa của tỉnh luôn ổn định; nguồn hàng hóa trên thị trường phong phú và đa dạng, kết cấu hạ tầng thương mại thường xuyên được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Trong những năm qua, ngành đã quan tâm triển khai tốt các chương trình như bình ổn thị trường, cân đối cung cầu hàng hoá, chống suy giảm kinh tế để ổn định sản xuất và xuất khẩu, chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công, chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”... đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển thương mại của tỉnh. Nhiều chợ, siêu thị và trung tâm thương mại tại các thị xã, thành phố và khu đô thị đã được đầu tư, nâng cấp do thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển cơ cấu hạ tầng thương mại tỉnh, thực hiện việc giải tỏa chợ tự phát góp phần lập lại trật tự kinh doanh trong

thương mại. Tính đến năm 2015, toàn tỉnh hiện có 100 chợ, 11 siêu thị, 07 trung tâm thương mại, thị trường bán lẻ của tỉnh có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước như Coop Mart, Vinatex Mart, Big C, Metro, Lotte, ... mà gần đây nhất là tập đoàn Aeon với trung tâm thương mại Aeon Mall (năm 2014) là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, có hạ tầng, trang thiết bị hiện đại tầm cỡ khu vực. Đây là một kết quả đáng khích lệ góp phần vào quá trình đô thị hóa, phát triển thương mại dịch vụ chất lượng cao của tỉnh. Đồng thời, các ngành dịch vụ chất lượng cao, thương mại điện tử cũng được tỉnh chú trọng đầu tư, phát triển, các ngành dịch vụ như: bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, cấp điện, cấp nước, vận tải chuyên dùng, du lịch, dạy nghề... phát triển mạnh, đa dạng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được ngành tăng cường, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra an toàn thực phẩm cũng được ngành đẩy mạnh và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Hàng năm, lực lượng Quản lý thị trường và các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chương trình khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia đã hỗ trợ đào tạo hàng nghìn lao động, hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi máy móc thiết bị, tổ chức nhiều lớp nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp và các lớp đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý hiệu quả hoạt động khuyến công cho cán bộ quản lý nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại góp phần mở rộng thị trường

→

trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt là những thị trường mới, nhiều tiềm năng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, ký kết hợp đồng trong các hội nghị giao thương, hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài...

Ngoài những thành tựu đã đạt được, ngành vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công nghiệp của tỉnh thời gian qua chủ yếu phát triển nhanh theo chiều rộng, chưa có sản phẩm giá trị tăng cao, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp qua các năm thấp và đang có xu hướng giảm dần (năm 2011 đạt 9,6%, năm 2012 đạt 9%, 2013 đạt 8,5%); các ngành công nghiệp chủ lực vẫn còn mang nặng hình thức gia công, giá trị tăng thấp; năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm công nghiệp chưa cao; các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm phát triển. Đối với hoạt động thương mại, mặc dù các ngành dịch vụ Bình Dương phát triển khá đa dạng nhưng chưa đồng đều ở các lĩnh vực; v.v...

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cùng với việc nhận định rõ những hạn chế, tồn tại, trong giai đoạn 2011-2015, ngành Công Thương Bình Dương sẽ tập trung thực hiện tốt các định hướng sau:

Về công nghiệp: Phấn đấu đến năm 2020, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp lớn, tầm quốc gia và khu vực, đạt trình độ tiên tiến và hiện đại, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài. Đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao, sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm; giảm dần các ngành sử dụng nhiều tài nguyên khoáng sản và lao động giản đơn. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như: điện, điện tử, viễn thông, tin học, cơ khí, hóa chất, v.v...

Về thương mại: phát triển thương mại theo hướng thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia; đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện

đại như: sàn giao dịch hàng hóa, trung tâm đấu giá, nhượng quyền kinh doanh, thương mại điện tử. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thực hiện chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức các chuyến hàng lưu động đưa hàng hóa phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước để tiêu thụ hàng hóa, định hướng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu sản phẩm xuất khẩu. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại chỗ, nhất là trong các dịch vụ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tài chính, ngân hàng, du lịch... Nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, đẩy mạnh xuất khẩu các loại sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu.

Giai đoạn 2016-2020, với việc tiếp tục thu hút đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bình Dương đã và sẽ trở thành một tác nhân phát triển quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với hệ thống đường bộ, đường thủy, đường sắt khá thuận tiện và đang tiếp tục được đầu tư, sẽ tạo cho tỉnh có nhiều cơ hội trong việc thu hút mạnh các nguồn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển. Bình Dương sẽ có cơ hội tiếp tục đón nhận những làn sóng đầu tư từ các nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Ngoài ra, với việc tham gia các Hiệp định thương mại như Hiệp định TPP, Hiệp định Việt Nam – Liên minh thuế quan, Việt Nam – EU, Việt Nam – Hàn Quốc sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế của tỉnh nói chung và của ngành Công Thương nói riêng. Với sự chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành; sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, sự nỗ lực của ngành sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2020) đặt ra sẽ đưa Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại./.

Phòng Kế hoạch Tài chính

BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC LỄ HỘI “LÁI THIÊU MÙA TRÁI CHÍN”



Ngày 13/5/2015, Ông Trần Thanh Liêm – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2015.

Theo kế hoạch dự kiến, thời gian diễn ra Lễ hội sẽ bắt đầu từ ngày 20/06 và kết thúc vào ngày 25/06/2015 với địa điểm quen thuộc tại phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các chương trình tại Lễ hội gồm có:

- Lễ khai mạc với chủ đề “Lái Thiêu mùa hẹn” diễn ra vào 20 giờ, thứ năm ngày 20/6/2015;

- Hội chợ trái cây và Giống cây trồng với chủ đề “Ngọt ngào cây trái Phương nam” diễn ra từ ngày 20/6-25/6 với quy mô 50-60 gian hàng được tổ chức dưới hình thức bán trái cây và cây giống dọc theo bờ kè rạch Vàm Búng;

- Hội chợ Thương mại - Du lịch cũng diễn ra từ ngày 20/6-25/6 với quy mô 150 gian hàng;

- Ngoài ra còn có các hoạt động hỗ trợ như: Thiết kế, trưng bày tác phẩm tạo hình nghệ thuật từ hoa, quả; Liên hoan đờn ca Tài tử, Cải lương tỉnh Bình Dương; Chương trình giao lưu ẩm thực Nam Bộ; Chương trình ca nhạc hàng đêm phục vụ khách tham quan... sẽ diễn ra trong suốt thời gian Lễ hội.

Để công tác tổ chức các hoạt động

trong Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2015 được thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tham quan. Tạo sức lan tỏa rộng, nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách của người dân miệt vườn Lái Thiêu nói riêng và người dân Bình Dương nói chung, Sở Công Thương có nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài Chính, UBND thị xã Thuận An chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá dịch vụ đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn khu vực tổ chức Lễ hội. Kiểm tra việc niêm yết giá hàng hóa bày bán trong khu vực quà lưu niệm của hội chợ du lịch; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Đồng thời phối hợp với Ban tổ chức vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Phát Biểu tại buổi họp, Ông Trần Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” phải được duy trì hàng năm, đây dịp để quảng bá hình ảnh tươi đẹp của vườn trái cây Lái Thiêu. Đồng thời, tăng cường quảng bá vùng sinh thái miệt vườn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái vườn của tỉnh./.

Phong Việt - TTKC



TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển. Triển lãm chính là bức tranh sinh động về một Bình Dương luôn năng động, đầy tiềm năng. Triển lãm giới thiệu về những thành quả đạt được của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020.

Trong quá trình xây dựng và phát triển 40 năm qua, Sở Công Thương đã cùng với các đơn vị trong khối kinh tế ngành góp phần lớn vào những thành tựu đã đạt được trong tất cả các lĩnh vực của tỉnh, quá trình phát triển công nghiệp dịch vụ, đô thị được quy hoạch phát triển đồng bộ, bền vững, công nghiệp luôn là lĩnh vực dẫn đầu trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh trong nhiều năm qua kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm 13,1%. GDP của tỉnh luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước 2,2 lần, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp đang hoạt động với gần 20.000



doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động trong và ngoài tỉnh. Với những kết quả đạt được, Sở Công Thương góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững của tỉnh nhà và sẽ góp phần cùng các ngành, các cấp trong tỉnh đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020 và là một trong những trung tâm công nghiệp lớn trong vùng.

Trong khuôn khổ Chương trình triển lãm, Sở Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội chợ thương mại từ ngày 25/4/2015 đến ngày 02/5/2015 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Hội chợ là cơ hội cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giới thiệu về hoạt động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ đầy

manh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng giao lưu hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển và nhất là tạo điều kiện để nhân dân tham quan, vui chơi giải trí và mua sắm sản phẩm trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Hội chợ có sự tham gia của 6 Hiệp hội ngành hàng, 10 Sở Công Thương và Trung tâm XTTM các tỉnh và 46 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các gian hàng đến tham gia Hội chợ đều chọn lọc các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã mới, trang trí gian hàng đẹp mắt để thu hút người tiêu dùng tham quan và mua sắm. Qua thời gian tổ chức, Hội chợ đã thu hút khoảng 50 ngàn lượt khách tham quan, giao dịch và mua sắm hàng hóa, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng./.

Thanh Nga - TTXTTM

KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN MỸ - HUYỆN BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

Trong những năm gần đây sự thay đổi cơ chế và chính sách kinh tế đa dạng đã tác động và làm biến đổi nhiều vùng rộng lớn trên toàn quốc. Những mục tiêu nhằm hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước và chính sách khuyến khích đầu tư như hiện nay tạo tiền đề thuận lợi để phát triển các vùng kinh tế. Đặc biệt là những năm gần đây tốc độ phát triển kinh tế phía Nam như: TP.HCM, Bình Dương, Biên Hòa, Vũng tàu đã nhanh chóng hình thành tạo ra động lực nhằm tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế các vùng lân cận, đặc biệt đối với những vùng đất đai nông nghiệp bạc màu, năng suất thấp đang được ưu tiên mời gọi đầu tư phát triển các Khu, Cụm công nghiệp.

Tỉnh Bình Dương được xác định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có địa thế hết sức thuận lợi trong việc hòa nhập và phát triển với các đô thị lớn. Vì vậy việc hình thành các Khu, Cụm CN là việc làm hết sức thuận lợi và cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế vĩ mô để bảo đảm sự thành công của quá trình phát triển đô thị cho toàn tỉnh Bình Dương, làm bàn đạp để hội nhập thị trường chung khu vực phía Nam.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 36 Khu, Cụm công nghiệp đã hình thành, trong đó có 08 cụm công nghiệp có quyết định thành lập đang triển khai với tổng diện tích phê duyệt 578,57ha. Theo quy hoạch phát triển CCN Bình Dương đến năm 2020 có 13 CCN trong đó bao gồm 8 CCN hiện có và 5 CCN mới. Với tổng diện tích các CCN là 908.74ha

Việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp tập trung giúp cho Bình Dương có thể phát triển công nghiệp theo kế hoạch, quy hoạch cụ thể và đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế-xã hội-môi trường.

Cụm công nghiệp Tân Mỹ- Bắc Tân Uyên nằm giáp trục đường ĐT 746, đây là tuyến đường quan trọng nối Bình Dương và Đồng Nai bằng cầu Thủ Biên, là một trong ba trục đường dọc theo sông Đồng Nai, là trục giao thông chính nối liền các địa phương như Thuận An, Dĩ An, TP.TDM và Tân Uyên nên sẽ có nhiều thuận lợi về giao thông; Cụm công nghiệp nằm sát sông Đồng Nai rất thuận tiện vận chuyển hàng hóa ra các Cảng lớn của Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM, cũng như dễ dàng nhận được các nguyên liệu sản xuất từ các khu vực lân cận; Quỹ đất rất thuận lợi cho xây dựng cơ bản vì đất ở đây chủ yếu là đất bạc màu, sử dụng trồng cây lâm nghiệp, hoa màu không tạo được về hiệu quả kinh tế; Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng ít vì đã có định hướng quy hoạch từ đầu.

Cụm công nghiệp Tân Mỹ có nhiều ưu thế để phát triển và thành một Cụm công nghiệp điển hình, có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư về đây đầu tư. Theo đồ án quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương vùng phía Bắc của tỉnh được xác định là “Khu vực xanh” và định hướng phát triển theo mô hình đô thị vệ tinh. Do đó, việc đầu tư Cụm công nghiệp Tân Mỹ cho thấy hướng phát triển về lâu dài là hoàn toàn có cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện đi lên, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, thực hiện tốt các chủ trương của huyện Bắc Tân Uyên và của tỉnh Bình Dương.

Ngày 15/12/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11355/QĐ-BCT về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015. Theo đó, sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Mỹ với kinh phí hỗ trợ là 3 tỷ đồng, mục tiêu và nội dung chính là hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ (giai đoạn 1). Hiện tại Trung Tâm Khuyến công là đơn vị thực hiện hỗ trợ đề án đang tiến hành triển



*Cục công nghiệp địa phương
khảo sát thực tế Cụm công
nghiệp Tân Mỹ*

khai ký kết các hợp đồng với Cục Công nghiệp địa phương để đảm bảo tiến độ giải ngân trong năm 2015.

Hiện nay Cụm Công nghiệp đang tiến hành đầu tư và hoàn thiện dần các hạng mục công trình với tổng kinh phí đầu tư cho Cụm là 137.462.361.000 đồng chia làm các hạng mục như: Đường giao thông, hệ thống nước mưa, hệ thống nước thải, nhà máy tập trung xử lý nước thải, hệ thống cấp nước, san nền... Trong đó chi phí đầu tư cho đường giao thông nội bộ là 44 tỷ đồng chi làm 3 giai đoạn, riêng giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2015 là 10 tỷ đồng trong đó kinh phí Khuyến công quốc gia hỗ trợ 3 tỷ đồng. Qua các tháng tích cực triển khai thực hiện, đường giao thông giai đoạn 1 đã hoàn thiện được trên 50% khối lượng công việc đảm bảo hoàn thành tiến độ trong năm 2015.

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công thực sự cần thiết, mang tính xã hội và tính khả thi cao, đem lại hiệu quả tốt về mặt kinh tế, xã hội góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được quy hoạch để thu hút mạnh đầu tư và tăng tỷ lệ lấp đầy, phù hợp xu hướng chung, đồng thời góp phần tạo một nền tảng hạ tầng cơ sở vững chắc đáp ứng một lượng lớn việc làm tại chỗ cho người dân, thu hút đầu tư hệ thống dịch vụ thương mại và một số dịch vụ phụ trợ đi kèm, tạo điều kiện cho người dân và là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên con đường Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa.

Vì vậy vấn đề đặt ra là hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay là đều hết sức cần thiết phù hợp với các quy định của Nhà nước và quy hoạch phát triển của địa phương góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH trên toàn tỉnh nói chung.

Công nghiệp Bình Dương đang và sẽ có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như trong phát triển công nghiệp của cả nước. Sự phát triển hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường trên cơ sở khai thác tốt mọi nguồn lực, đặt ra cho ngành công nghiệp Bình Dương trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 một trách nhiệm to lớn, cần rất nhiều nỗ lực phối hợp của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân và sự quan tâm giúp đỡ sâu sắc, tác động đồng bộ nhất quán có hiệu quả của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương. Nhằm vạch ra một hành lang phát triển của công nghiệp trên địa bàn trong tương lai, với mục tiêu trở thành một trung tâm công nghiệp của cả nước vào năm 2020.

(Mọi thông tin chi tiết về nhu cầu hỗ trợ từ kinh phí Khuyến công đối với Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Dương. Phòng Khuyến công. Điện thoại: 3148163 để được hướng dẫn).

Anh Tuấn

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM



Để giúp cho các chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức về thực hành an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời được xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo qui định.

Trong 06 tháng đầu năm 2015, sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 200 chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, người kinh doanh

thực phẩm trong các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm như rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương.

Tham dự lớp tập huấn, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm được cập nhật những kiến thức cần thiết cũng như những quy định mới của pháp luật có liên quan đến an toàn vệ sinh thực

phẩm, tiếp thu các văn bản quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm như Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 giữa Bộ Y tế,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, Sở Công Thương đã xem xét quy trình sản xuất trực tiếp tại doanh nghiệp, chỉ ra những điểm chưa đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định và góp ý điều



chỉnh, sửa chữa.

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao vai trò và trách nhiệm của các chủ cơ sở, sản xuất kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm vào trong sản xuất, kinh doanh nhằm ngăn ngừa, hạn chế sự mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính

mạng của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Kết thúc lớp tập huấn, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh được làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định./.

Anh Thư- QLCN



HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN HÓA CHẤT

Ngày 07 tháng 5 năm 2015, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy định pháp luật về quản lý An toàn hóa chất cho 84 cán bộ và quản lý của 36 công ty thuộc các ngành như sản xuất hóa chất, in ấn, dược phẩm, sản xuất thiết bị điện và các linh kiện về điện,... Các công ty này hiện đang đóng tại Khu công nghiệp VISIP I, VISIP II trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hội nghị phổ biến và hướng dẫn cho các Công ty biết về các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hóa chất như: Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày

22/10/2014 của Bộ Công Thương Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất; Thông tư số 07/20013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương Quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp và Nghị định 163/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp..

Qua buổi Hội nghị này, Sở đã hướng dẫn chi tiết

cách thức đào tạo, huấn luyện cho các đối tượng làm công việc có liên quan đến hóa chất và cách thức lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các công ty, giúp các công ty hiểu rõ hơn các văn bản pháp luật quy định về hóa chất. Đồng thời Sở Công Thương đề nghị các Công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa chất nghiêm túc thực hiện tốt và chấp hành các quy định về an toàn hóa chất nhằm đem lại sự an toàn cho người lao động và bảo vệ tài sản của công ty, của xã hội./.

Huỳnh Việt Vũ
Phòng KTAT



Trả lời các câu hỏi của các Doanh nghiệp tại Hội nghị

CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ (GỌI TẮT LÀ BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA)

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, các hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như sau:

Điện thoại: 0981.389.389 và
0961.389.389

Fax: 04.3940848

Email: bcd389@customs.gov.vn

Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản:
Tầng 14, tòa nhà Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Nay, Sở Công Thương xin thông báo đến các cá nhân và doanh nghiệp được biết./.

HỘI CHỢ QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & ĐẦU TƯ HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY ĐÀ NẴNG 2015

Đây là chương trình thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt do Trung tâm Xúc tiến thương mại Đà Nẵng tổ chức từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2015 với quy mô dự kiến từ 350 đến 400 gian hàng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng.

Hội chợ Quốc tế Thương mại - Du lịch & Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2015 được tổ chức với mục tiêu góp phần vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch, đầu tư giữa các tỉnh của các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây; Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà

Nẵng sẽ là nơi hội tụ cho các doanh nghiệp trên tuyến EWEC và ASEAN; gắn kết sự hợp tác của các doanh nghiệp trên tuyến thông qua hoạt động hội chợ, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và đầu tư, cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội trong khu vực.

Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3896571 - 2472829

Fax: 0511 3863747

Email: danangtpic@gmail.com

Người liên hệ: Anh Toàn 0905541589;
Chị Lê 0905175767



Một góc TP.Thủ Dầu Một ngày nay

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

VÕ VĂN CƯ

Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương

BAN BIÊN TẬP

VÕ VĂN CƯ

PHẠM THANH DŨNG

NGUYỄN THÀNH DANH

VÕ THANH HẢI

TRẦN KIM NGÂN

GPXB Số 07/GPXBTT-STTT do
Sở Thông tin và Truyền thông
Bình Dương cấp ngày 11/09/2013

In 1000 cuốn, khổ 19cm x 27cm
tại Công ty TNHH In & Giấy

Nhật Tâm

140 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa,
Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT:0650.3832259 - Fax: 0650.3838816

In xong nộp lưu chiểu
tháng 6 năm 2015

Số 02

2015

Trong số này

- *. Đảng bộ Sở Công Thương Bình Dương nhiệm kỳ I (2010-2015) lãnh đạo điều hành thực hiện..... trang 03
- *. Đoàn thanh niên Sở Công Thương với công tác xây dựng Đảng trang 11
- *. 05 năm thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới trang 12
- *. Ngành Công Thương tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015: khó khăn vẫn vững bước..... trang 14
- *. Bình Dương tổ chức lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín”..... trang 17
- *. Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trang 18
- *. Khuyến công quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp trang 20
- *. Tập huấn tuyên truyền kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm..... trang 22
- *. Hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về an toàn hóa chất trang 24
- *. Công bố đường dây nóng của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu..... trang 25
- *. Hội chợ quốc tế thương mại - du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2015..... trang 25

